



# จุลสารส่งเสริมการวิจัยบริหารธุรกิจ

ฝ่ายวิจัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

จุลสารรายเดือน ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 เดือนกันยายน 2557

---



ร่วมสร้างสรรค์สังคม ร่วมสร้างสมงานวิจัย

# สารบัญ

## 1 หน้าปก

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน “เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง”  
ภาพถ่าย โดยธันยาภัทร์ จิตรนพรัตน์

## 3 งานวิจัยสู่ชุมชน

ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อตนเอง การเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  
ของเยาวชน  
โดย ดร.พนิต กุลศิริ

## 4 คู่มือแบบฟอร์มเขียนบทความ

วารสารวิชาชีพบัญชี  
โดย ดร.กัลยกิตติ์ กীরติอังกูร

## 5 แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา  
โดย อาจารย์จิตอุษา ชันทอง

## 6 สารแนะนำเรื่องการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ตอนที่ 1  
โดย ดร.กัลยกิตติ์ กীরติอังกูร

## 7 การประชุมสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจ

โดย ผศ.ภัทราพร จิตสร้างบุญ

## 8 ข้อเสนอแนะจากผู้อ่าน

## ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อตนเอง การเปิดรับสื่อ และพฤติกรรม การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของเยาวชน

สินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่มักถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นและไม่ควรซื้อ อย่างไรก็ตามปริมาณการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศยังมีปริมาณมากขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้ ผู้ใหญ่มักมองว่าเด็กสมัยนี้ชอบทำตามแฟชั่น นิยมซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อตนเอง การเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของเยาวชน ช่วงอายุ 15-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่มีลักษณะสำคัญจากการสรุปของนักการตลาด คือ มีความรู้ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนต่างๆ มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง มีเจตนาแน่วแน่ พึ่งพาตนเองกล้าแสดงออกทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา มีแนวคิดสมัยใหม่และสนใจอยากรู้ อยากเห็นสิ่งใหม่ ชอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวและเห็นว่าตราสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ

ความคิดเกี่ยวกับตนเองในงานวิจัยนี้หมายถึงความคิดเกี่ยวกับฐานะ ลักษณะรูปร่างหน้าตาของตนเอง ระดับการเกี่ยวข้องกับผู้อื่น และความโดดเด่นของตนเองในการมีบทบาทต่อผู้อื่น ส่วนเรื่องความเชื่อตนเองในที่นี้หมายถึงการเชื่อว่าใครคือผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำของตนเองระหว่างตนเองกับบุคคลภายนอก การเปิดรับสื่อหมายถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆและบุคคลอื่น พฤติกรรมการซื้อหมายถึงความถี่ในการซื้อและวิธีชำระเงิน สินค้าฟุ่มเฟือยในงานนี้ครอบคลุมสินค้า 8 ชนิด ได้แก่ น้ำหอม คอนแทคเลนส์แฟชั่น นาฬิกาแฟชั่น เสื้อผ้าที่มีตราสินค้าดังจากต่างประเทศ ลิปสติค ยาทาเล็บจากต่างประเทศ กระเป๋าที่มีตราสินค้าดังจากต่างประเทศ และอาหารและขนมจากต่างประเทศ

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่าเยาวชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยเห็นว่าตนมีฐานะในระดับมีเงินพอใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการอย่างประหยัด และกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าเห็นว่าตนมีฐานะในระดับมีพอใช้จ่ายได้อย่างสบายและมีเงินเหลือเก็บบ้าง โดยรวมประเมินว่าตนเองมีลักษณะเป็นคนมีระเบียบในการแต่งกายเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ มีความสุขในการใช้สินค้าที่แตกต่างจากผู้อื่น มีความฉลาด มีการใส่ใจดูแลร่างกายให้ดูดี มีเสน่ห์ต่อผู้อื่นเมื่อแรกพบ ใช้สินค้าคุณภาพดี มีความใส่ใจต่อผู้อื่น เชื่อว่ากำลังใจที่ได้รับจากคนอื่นมีผลต่อความสำเร็จของตนเองและ เชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าตนมีความพยายาม มีการรับข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าสื่ออื่น เยาวชนเหล่านี้โดยเฉลี่ยซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยไม่บ่อย โดยซื้ออาหารและขนมจากต่างประเทศมากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทอื่น และกลุ่มที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ชำระค่าสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยเงินสด และกลุ่มที่มีรายได้มากชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดพอกัน

ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยพบว่า ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อตนเอง และการเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับความถี่และวิธีการชำระเงินในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่นผู้ที่เห็นว่าตนมีฐานะดีมีความถี่ในการซื้อนาฬิกาแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า และขนมและอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศมากกว่ากลุ่มที่คิดว่าตนมีฐานะไม่ดี แต่กลุ่มที่มีฐานะต่ำกว่าซื้อยาทาเล็บและลิปสติคมากกว่ากลุ่มที่มีฐานะสูงกว่า คนที่เชื่อมากในความสามารถในการควบคุมชีวิตของตนเองจะซื้อกระเป๋าจากต่างประเทศน้อยกว่าคนที่ไม่เชื่อในตนเอง เป็นต้น

# คู่มือแบบฟอร์มเขียนบทความ:

โดย ดร.กัลยภิกคิ์ กิรติอังกูร

## วารสารวิชาชีพบัญชี

"วารสารวิชาชีพบัญชี" จัดทำโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ (วารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี พร้อมกับการนำเสนอประเด็นและปัญหาทางสังคมบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทันสมัย และตรงไปตรงมา ทั้งทางด้านการบัญชี การเงิน การบัญชีสำหรับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การบัญชีภาษีอากร และผู้ประกอบการสอนด้านวิชาการบัญชี เพื่อสอดคล้องกับคำที่ว่า "หากภาษาอังกฤษคือภาษาสากลของโลก การบัญชีคือภาษาสากลของโลก ธุรกิจ" อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักบัญชี นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในด้านการบัญชีทั่วไป โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548

เนื้อหาและขอบเขตของวารสารวิชาชีพบัญชี มีทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือคอลัมน์ประจำ บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี และบทวิจารณ์หนังสือ นอกจากนี้ในบางฉบับ อาจมีการเพิ่มบทความพิเศษ ตามสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญด้านการบัญชีในช่วงเวลานั้น ๆ โดยกลุ่มผู้อ่านได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการบัญชี การเงิน ผู้บริหารทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาขาการบัญชี ตลอดจนคณาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสอนวิชาการด้านการบัญชี รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ขอบเขตของวารสารวิชาชีพบัญชีจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีทั้งส่วนรวมและส่วนย่อย (Macro & Micro Accounting) (อาจรวมถึงหัวข้ออื่นๆที่ไม่กำหนดในที่นี้) เช่น การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน การบัญชีภาษีอากร แม่บท / มาตรฐานการบัญชี การวิเคราะห์ปัญหาทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของวิชาชีพบัญชี หลักปฏิบัติที่สำคัญที่เหมาะสมสำหรับนักบัญชีทุกระดับ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (1 ปี มี 3 ฉบับ) โดยมีกำหนดออกคือ เดือน เมษายน สิงหาคม และธันวาคม ของทุกปี เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number -ISSN) คือ 1686-8293

ข้อกำหนดหลักของบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง เนื้อหาและข้อมูลที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชี ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นๆ โดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชี ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.jap.tbs.tu.ac.th/>

# แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม:

โดย อาจารย์จิตตฤชา ชันทอง

## ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

หากเอ่ยถึงผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ก็จะหมายถึงผู้ที่มีพัฒนาการบกพร่องทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาที่ล่าช้ากว่าบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดข้อจำกัดทางสติปัญญา การเรียนรู้ รวมไปถึงการปรับตัว ในการดำรงชีวิตประจำวัน หากแต่ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้พิการทางสติปัญญา เหล่านี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้นเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเพื่อคนพิการทางสติปัญญาให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ทำให้คนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในศูนย์ฯ มีรายได้ ได้พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ลดการพึ่งพาบุคคลอื่น ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของทุกคน

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา (Center for Intellectually Disabled Innovation) ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 จากความร่วมมือของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เพื่อพัฒนาให้เป็นโมเดลนำร่องกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ในการสร้างโอกาสให้คนพิการทางสติปัญญาสามารถทำงานอย่างยั่งยืน ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ใช้สถานที่ของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาการ จังหวัดนนทบุรีเป็นที่ตั้ง และอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาการ คุณจงกล บัวเกษ

ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ แห่งนี้จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา ที่มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพสำหรับคนพิการทางสติปัญญา โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนตามสายงานที่เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละรายตามระดับความเขาวนปัญญา (IQ) เช่น การใช้บล็อกพิมพ์สกรีน การเป่าแห้งชิ้นงาน การเรียงชิ้นงาน เพื่อให้ความสามารถของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่วนธุรกิจศูนย์ฯ ที่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ABLE (Ability to Change) ได้แก่ การรับจ้างผลิตและพิมพ์สกรีนเสื้อ หรือถุงผ้าแบบครบวงจร หมอนโฟม ของที่ระลึก และยังรับจ้างผลิตสินค้าตามยอดสั่งซื้อที่ได้รับ นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังสามารถจัดกิจกรรม CSR ให้แก่องค์กรที่สนใจหรือบุคคลทั่วไปในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานครบรอบวันเกิด หรือวันปีใหม่ หากท่านใดสนใจสินค้าหรืออยากจัดกิจกรรมร่วมกับทางศูนย์ฯ เพื่อให้คนพิการทางสติปัญญา ณ ศูนย์ฯ แห่งนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดของกิจการเพื่อสังคม สามารถติดต่อศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาได้ที่ 02-583-9994-5





## การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ตอนที่ 1

การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการของการทำวิจัย ที่นักวิจัยต้องให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างมาก และต้องเริ่มทำก่อนการทำงานวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยจะต้องรวบรวมข้อมูล เนื้อหา ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ นักวิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าว และนำมาต่อยอดในงานวิจัยของตน ช่วยให้นักวิจัยได้เรียนรู้งานวิจัยหรือความรู้ในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงในอดีต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักวิจัยต้องการจะศึกษา สิ่งที่นักวิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรม จะทำให้สามารถกำหนดประเด็นปัญหาหรือคำถามงานวิจัย และนำไปสู่การกำหนดหัวข้องานวิจัยที่ชัดเจน

ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม ช่วยให้นักวิจัยไม่ทำงานวิจัยซ้ำ หรือทำงานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อนหน้านั้นเพียงพอแล้ว ช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้ทราบถึงวิธีการศึกษาที่มีผู้วิจัยเคยทำมาในอดีต การออกแบบงานวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎี สมมติฐานตัวแปร ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกหรือการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ จะทำให้ทราบถึงปัญหาความยุ่งยากของการวิจัย อีกด้วย

คมสัน สุริยะ (2551)<sup>1</sup>กล่าวไว้ว่า การทบทวนวรรณกรรมที่ดีนั้น ต้องทำให้ผู้อ่านรับรู้ได้ว่า:

1. นักวิจัยต้องการศึกษาเรื่องใด มีความกระตือรือร้น สนใจ หรือกระหายที่จะทำเรื่องนี้จริงหรือไม่ นักวิจัยบางคนเขียนทบทวนวรรณกรรมกว้างเกินไป ครอบคลุมหลายเรื่องหาจุดโฟกัสของงานไม่ได้ หรือขาดสีสัน
2. นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปในเรื่องที่จะศึกษา นักวิจัยต้องใช้ทั้งเวลาและพลังในการอ่าน การสังเกต การคิด การสอบถามผู้รู้ จนเกิดความเข้าใจและตกผลึก ซึ่งถ่ายทอดผ่านมาทางงานเขียนทบทวนวรรณกรรม
3. นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำวิจัย เมื่อรู้ว่าเรื่องราวต่างๆ เป็นมาอย่างไร และจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต ถ้าเป็นนักศึกษา ประเด็นนี้จะเป็นจุดสำคัญที่อาจารย์จะยอมรับให้ทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องนั้นหรือไม่ สำหรับนักวิจัยก็เป็นตัวตัดสินว่าจะได้ทุนวิจัยหรือไม่
4. นักวิจัยต้องสามารถบอกได้ว่าเมื่อผลการวิจัยออกมาแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของใครบ้าง โดยการอภิปรายผลการศึกษาในตอนท้าย เป็นการเทียบระดับ (Benchmarking) งานวิจัยของเรากับงานของคนอื่นที่ได้ทำมาแล้ว เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ค้นพบความรู้ใหม่หรือไม่ เพราะงานวิจัยต้องผลิตความรู้ใหม่เป็นจุดหมายปลายทาง

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยมีผลงานวิจัยผลิตออกมามากตลอดเวลา ดังนั้น ผู้วิจัยควรทบทวนวรรณกรรมระหว่างที่ดำเนินการวิจัย รวมทั้งหลังจากทำการวิจัยด้วย

สำหรับหลักการและกระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม ผู้เขียนขอยกไปกล่าวถึงในฉบับหน้า

<sup>1</sup>คมสัน สุริยะ. 2551. โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว. [online] [www.tourismlogistics.com](http://www.tourismlogistics.com)

# การประชุมสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจ โดย ผศ.ภัทรพร จิตสร้างบุญ

รายการประชุมที่นำเสนอมาในครั้งนี้เป็นรายการประชุมที่ผู้สนใจสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จาก website ที่แสดงไว้

	ชื่องานประชุม	ผู้จัด / แหล่งข้อมูล	สถานที่ / วัน
1.	2014 ROME - Advances in Business-Related Scientific Research Conference	Website: <a href="http://www.absrc.org">http://www.absrc.org</a>	24th to 26th September 2014 Rome, Italy Deadline for abstracts: August 8, 2014
2.	2014 2nd International Conference on e-Business and e-Commerce Management - ICBCM 2014	<a href="http://www.icbcm.net">http://www.icbcm.net</a>	13th to 14th October 2014 Tbilisi, Georgia Deadline for abstracts: July 20, 2014
3.	2014 International Conference on Marketing, Business and Management ICMBM 2014	<a href="http://www.icmbm.org">http://www.icmbm.org</a>	20th to 21st November 2014 Milan, Italy Deadline for abstracts: September 5, 2014
4.	ICBIS 2014 : International Conference on Business Information Systems	<a href="https://www.waset.org/conference/2014/12/bangkok/ICBIS">https://www.waset.org/conference/2014/12/bangkok/ICBIS</a>	Bangkok, Thailand December 18 - 19, 2014 Deadline for abstracts: November 18, 2014
5.	ICBIS 2014 : International Conference on Business Information Systems ABSRC	<a href="https://www.waset.org/conference/2014/12/london/ICBIS">https://www.waset.org/conference/2014/12/london/ICBIS</a>	London, United Kingdom December 22 - 23, 2014 Deadline for abstracts: November 22, 2014
6.	ICENM 2015 : International Conference on Enterprise Network Management	<a href="https://www.waset.org/conference/2015/03/istanbul/ICENM">https://www.waset.org/conference/2015/03/istanbul/ICENM</a>	Istanbul, Turkey March 23 - 24, 2015 Deadline for abstracts: November 23, 2014

# บทบรรณาธิการ

ภาพจากปกของจุลสารฉบับนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่ง เดิมกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดพื้นที่บริเวณเชิงเขากลิ้ง ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี) ขึ้นเป็นเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อใช้เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ด้านการปลูกสร้างสวนป่า ด้านการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ และในปี พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเรือนจำ และพัฒนาผู้ต้องขัง ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง สำหรับเนื้อหาในจุลสารฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นเคย ทั้งเนื้อหาเรื่องการทบทวนวรรณกรรมสำหรับงานวิจัยและเรื่องเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา



## คณะผู้จัดทำ

### บรรณาธิการ

พนิต กุลศิริ

### กองบรรณาธิการ

ภัทรพร	จิตสร้างบุญ
ปิยดา	สมบัติวัฒนา
สิฏฐากร	ชูทรัพย์
วรินทรา	ศิริสุทธิกุล
จิโรจน์	บุรณศิริ
กัลยกิตต์	กীরติอังกูร
จิตอุษา	ชั้นทอง
กมลทิพย์	ประสิทธิ์ธีรารักษ์
ฉันทยาภัทร์	จิตรนพรัตน์
สาวิตรี	แก้วสุวรรณ

---

## ข้อเสนอแนะจากผู้อ่าน

(ส่งได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
หรือ ทาง e-mail [rpmb.swu@gmail.com](mailto:rpmb.swu@gmail.com))

---

---

---

---

เนื้อหาทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในจุลสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น